

สารจากประธานวิชาการ

เรียน ท่านสมาชิกและทันตแพทย์ที่นับถือ

ฝ่ายวิชาการ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความยินดีและขอต้อนรับสมาชิกทันตแพทยสมาคมฯ และทันตแพทย์ผู้สนใจในวิชาการทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่ 115 (1/2566) ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2566 ในการประชุมครั้งนี้ ฝ่ายวิชาการและฝ่ายจัดประชุม ได้ย้ายห้องบรรยายวิชาการ ไปอยู่ที่ชั้น 23 ห้องเวสต์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวสต์

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีจัดการบรรยายทางวิชาการ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการร่วมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี การสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นหนึ่งสถาบันหลักที่ผลิตบัณฑิตคุณภาพ และทันตแพทย์ยอดเยี่ยม เพื่อให้การรักษาแก่ประชาชนเต็มความสามารถ

ด้านการบรรยายทางวิชาการ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์ในแต่ละวงการมาแนะนำเสนอ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ และวิชาการที่ทันสมัย รายการวิชาการครั้งนี้ครอบคลุมด้านต่าง ๆ มีความหลากหลาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงาน เพิ่มพูนความรู้ และเพิ่มความระมัดระวังที่จะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือเรียนทางจรรยาบรรณของทันตแพทย์สภา อีกทั้งปีนี้ยังมีการจัดกิจกรรม Higher Education Hub 2023 ที่เรียนเชิญทุกมหาวิทยาลัยมาแนะนำเสนอหลักสูตรหลังปริญญา เป็นนิทรรศการที่มุ่งตอบสนองความสนใจของทันตแพทย์ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับหลังปริญญา ตั้งแต่ทันตแพทย์ประจำบ้าน หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก ในการประชุมครั้งนี้ทันตแพทย์สภา ได้เปิดทำบัตรประจำตัวให้ท่านสมาชิกทันตแพทย์ โดยจัดช่างถ่ายภาพมืออาชีพ มาบริการท่านเพื่อให้เป็นไปในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน

ในส่วนของงานแสดงสินค้า ยังคงจัดเต็มกับการจัดแสดงสินค้าทันตกรรม ซึ่งทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้รวบรวมบริษัทร้านค้าทั้งไทย และต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมที่หลากหลายในเทคโนโลยี และสร้างการแข่งขันตามกลไกตลาดให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาที่สมเหตุสมผล ตลอดสามวันเต็ม

ทันตแพทย์ อติเรก ศรีวัฒนวงษา
นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ประธานฝ่ายวิชาการ

